

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาของแผ่นดินและดำรงความเป็นผู้นำทางปัญญา

พันธกิจ

พันธกิจที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีองค์รวมคุณลักษณะด้านความรู้ ความคิด ความสามารถและความดีอย่างสมดุล เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจที่ ๒ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ได้มาตรฐาน โดยการบูรณาการการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การพัฒนานิสิตและผู้เรียน

พันธกิจที่ ๓ สร้างภูมิปัญญาและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยริเริ่มกระบวนทัศน์ใหม่ และเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถพัฒนานิสิต ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อการขึ้นนำและแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ

พันธกิจที่ ๔ สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ สืบทอดสายใยความผูกพันระหว่างพหุทธาจารย์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาของแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาค มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาและเป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสู่การเป็นสถาบันคุณภาพ คุณธรรมควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการ (E-Faculty)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือกับประชาคมในการพัฒนาคณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำสาขาสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้บุคคลมีโอกาสดำเนินการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ คณะครุศาสตร์เป็นอาศรมการศึกษาและเป็นบ้านอันอบอุ่นของประชาคมครุศาสตร์ ประชาคมการศึกษาไทยและนานาชาติ

บัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและพละนาถ์ที่ดี เพื่อกออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดเกณฑ์การกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เบื้องต้น ๔ ประการ ประกอบด้วย

๑. ด้านสติปัญญาและวิชาการ
๒. ด้านคุณธรรม
๓. ด้านสังคม
๔. ด้านทักษะและวิชาชีพ

การบริหารจัดการ

การบริหารงานของคณะครุศาสตร์มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มีคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและวางนโยบาย มีรองคณบดีเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการและปฏิบัติราชการแทนตามที่คณบดีมอบหมาย มีผู้ช่วยคณบดี มีหัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบและกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ดำเนินการเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดี ๗ คน หัวหน้าภาควิชา ๖ คน ผู้แทนคณาจารย์ ๗ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๒๖ คน

ภาควิชา เป็นหน่วยงานในสายวิชาการที่ดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย ๖ ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต มีภารกิจในการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้กำกับดูแลงานภายในภาควิชา มีคณะกรรมการบริหารภาควิชาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กำหนดนโยบายและถ่ายทอดนโยบายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานในภาควิชาเป็นไปตามเป้าหมาย

ฝ่ายบริหาร เป็นหน่วยงานในสายสนับสนุนที่มีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดี รับผิดชอบด้านงานบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ งานกายภาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ เป็นหน่วยงานในสายสนับสนุนที่มีผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดี รับผิดชอบด้านงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ งานวิรัชกิจ งานกิจการพิเศษ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์วิจัย นวัตกรรมการศึกษา พร้อมทั้งทำหน้าที่เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ติดต่oprสานงานเพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนเป็นหน่วยกลางที่ทำหน้าที่สนับสนุนและประสานการทำงานของทุกภาควิชา